



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก</p> <p>ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ X-RAY สุขภาพ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พรรคภูมิใจไทยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในการแก้ไขกฎหมายกัญชาเสรี หรือเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ... พ.ศ. ... และร่างพ.ร.บ.สถาบันยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ก่อนนำเสนอสภาฯ ก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 18 ก.ย.</p> <p>นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า เนื่องจากหน่วยงานรัฐมองว่ากัญชาเป็นยาเสพติด ดังนั้นการแก้ปัญหาก็ต้องเริ่มที่การแก้ไขกฎหมาย โดยมีการร่างกฎหมาย 2 ฉบับ เพื่อเปิดทางให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาทั้งการปลูกและการใช้ทางการแพทย์ โดยต่อยอดจากพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฉบับที่ 7 ที่คลายล็อกการใช้ประโยชน์จากกัญชงกัญชา ได้เสนอร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ เพิ่มเติมเรื่องให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ผลิตและจำหน่าย ได้ไม่เกิน 6 ต้นต่อครอบครัว ส่วนเรื่องการควบคุม ได้ เสนอร่าง พ.ร.บ.สถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรใหม่เพื่อควบคุมกำกับ วิจัยพัฒนา และอนุญาตเกี่ยวกับพืชยาเสพติด ซึ่งอนาคตสถาบันฯ อาจสามารถอนุญาตให้ปลูกฝิ่น เพื่อใช้ผลิตมอร์ฟินได้</p> <p>นายบัณฑิต นิชมาภา หรือ ลุงตู่ ราษฎรชาวบ้านต้านกัญชา กล่าวว่า หลังองค์การอนามัยโลก ปลดล็อกสาร CBD ออกจากบัญชียาเสพติด แนวทางของโลกจะเปลี่ยนไป ดังนั้นควรมองไปถึงเรื่องอาหารด้วย แต่หากต้องการให้เป็นยา ต้องตั้งเป้าให้กัญชาไทยได้มาตรฐานโลก ซึ่งการแก้ปัญหากัญชาได้ดินคือ ปลูกเอง 6 ต้น</p> <p>นพ.สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย กล่าวว่า ถ้าประเทศไทยจะสร้างนวัตกรรมที่ผลักดันกัญชาเป็นยา ต้องสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ส่วนการปลูกกัญชาที่บ้านต้องรับรองสายพันธุ์ที่มีสาร THC ต่ำ และแม้กฎหมายขณะนี้พร้อมแล้ว แต่ต้องสร้างนวัตกรรมให้ประเทศไทยสามารถผลิตเป็นยาที่มีมาตรฐานแล้วนำออกไปขายต่างประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ผศ.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ร่วมลงนามข้อตกลงร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการแพทย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกัญชา ตั้งแต่การเพาะปลูก คัดเลือกสายพันธุ์ การตรวจระบุชนิดพันธุ์พืช และสารสกัดกัญชา และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา เพื่อให้ได้วัตถุดิบกัญชาคุณภาพดี สูตรตำรับยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ วิธีการบำบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รองรับความต้องการยารักษาโรคซึ่งมีกัญชาเป็นส่วนประกอบ</p> <p>ด้าน ผศ.วิโรจน์ กล่าวว่า มทร.อีสาน เน้นวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 เรื่อง ได้แก่ การช่าง บริหารธุรกิจ และการเกษตร โดยวิทยาเขตสกลนครและสุรินทร์มีความเชี่ยวชาญพื้นฐานด้านการเกษตร ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพืชสมุนไพรกัญชา ตั้งเป้าให้ มทร.อีสาน เป็นศูนย์กลางพัฒนาด้านอาหารและสุขภาพของประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในสารสกัดจากกัญชา ได้เปิดแล็บกัญชาอย่างเป็นทางการ สามารถตรวจสอบได้ทั้งสารปนเปื้อน สารสกัดแล้ว รวมถึงตรวจวิเคราะห์พืชกัญชา และ ภายนอก.ศ. นี้ จะเปิดแล็บเพิ่มในภูมิภาค เริ่มที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่, ที่ 6 ชลบุรี, ที่ 9 นครราชสีมา และ ที่ 12 สงขลา</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัญชา สรรพโส นพ.สจ.ยโสธร เปิดเผยว่า ได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับจังหวัด พร้อมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อบริการดูแลประชาชนด้านสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมวางแผนการดูแลช่วยเหลือด้วยระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันที ส่วนผู้ป่วยเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ จัดบริการยาและเวชภัณฑ์ให้การดูแลอย่างต่อเนื่องทุกราย ทั้งนี้ ได้ส่งทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ 2 ทีม ช่วยเสริมทีมระดับอำเภอและประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของพื้นที่ ทั้งด้าน ยา เวชภัณฑ์ บุคลากร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>นางชฎาภรณ์ ชื่นตา รองนพ.สสจ.ยโสธร หัวหน้าทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ ระดับจังหวัด ทีมที่ 1 เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ อ.ป่าดัว 3 จุด คือ บ้านกลางสระเกษ, วัดป่าบ้านเชียงเพ็ง และวัดบ้านเซ่งงู ทุกจุดเจ้าหน้าที่ให้การดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ส่วนทีม 2 มี นายชำนาญ มาลัย รองนพ.สสจ.ยโสธร เป็นหัวหน้าทีม ได้ลงพื้นที่ อ.ไทยเจริญ ที่รพ.สต.หนองคูน้อย และรพ.สต.คำไผ่ ซึ่งเป็นจุดที่น้ำเริ่มลดเข้าสู่ภาวะฟื้นฟู มีบางพื้นที่ระดับน้ำยังสูง ทีมเจ้าหน้าที่ยังคงให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนผู้ป่วยติดเตียงที่เคลื่อนย้ายมาพักที่รพ.สต.ได้รับการดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับไปพักที่บ้านได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กล่าวว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้ร่วมกับสสจ.ชัยภูมิ สสจ.สุรินทร์ และรพ.ในพื้นที่ จัดทีมเยี่ยมญาติใจลงติดตามประเมินผลกระทบทางจิตใจ ซึ่งในช่วงหลังน้ำลดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เน้น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่มีความสูญเสีย กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิม และกลุ่มที่ป่วยทางจิตเวช ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลจิตใจเบื้องต้นโดยใช้หลัก 3 ส. คือ 1.สอดส่องมองหา 2.ใส่ใจรับฟัง และ 3.ส่งความช่วยเหลือเบื้องต้นเท่าที่ตนเองมี</p>
มติชน	<p>อันตรายยาผิวขาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีหญิงสาวกินยาทำให้ผิวขาวจนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา เมื่อฟื้นขึ้นมาเกิดอาการเบลอ ว่า ยาที่อ้างสรรพคุณทำให้ผิวขาวใสที่มีการซื้อขายกันทางอินเทอร์เน็ตมักพบกลูตาไธโอน และกรดทรานเอกซามิก ในรูปแบบของยาเม็ดหรือผงละลายน้ำสำหรับรับประทาน ซึ่งส่วนใหญ่กลูตาไธโอนจะถูกทำลายในทางเดินอาหาร ดังนั้นการรับประทานแทบจะไม่มีผล ส่วนรูปแบบยาฉีดมีความเสี่ยงมากกว่า เพราะอาจทำให้เกิดการแพ้ยาถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้</p> <p>ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ไม่อนุญาตให้ขายยาทางอินเทอร์เน็ต เพราะยาไม่ใช่สินค้าทั่วไป จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ปฏิบัติวิชาชีพโดยตรง</p>
เดลินิวส์	<p>ประชุมเครือข่ายบริการสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผอ.รพ.หาดใหญ่ ผู้บริหารกรมการแพทย์ ผู้บริหารเขตสุขภาพ 11-12 และคณะ ร่วมการประชุมสัมมนาการบูรณาการเครือข่ายบริการ Intermediate care-Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ 11-12 (ภาคใต้) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการ และร่วมกันวางแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา Intermediate care-Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุ ในช่วง 3 ปีต่อจากนี้ และยกระดับการพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง และสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายบริการระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ</p>
มติชน ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก	<p>โรคไข้วลาสา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงข่าวทางการไอบีเรียประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เนื่องจากการระบาดของโรคไข้วลาสา และพบรายงานผู้ป่วยในบางประเทศแถบแอฟริกา ว่า ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 สธ.ได้ประกาศให้โรคไข้วลาสาเป็นโรคติดต่ออันตรายที่ต้องเฝ้าระวังและดำเนินการอย่างเข้มข้น และมอบหมายให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึง ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ</p>
ข่าวสด เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อน ขึ้นแท่น ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบ ราชอาณาจักร	<p>อาหารเสริมผิดกฎหมาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ รองนพ.สสจ.ลำปาง เปิดเผยกรณี น.ส.รุ่งทิพย์ อายุ 16 ปี เสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลัน และป่วยเป็นโรคเอสแอลอี ซึ่งญาติสงสัยว่าเกิดจากอาหารเสริมลดความอ้วนยี่ห้อหนึ่ง ว่า ได้ประสานกับ ออย.เพื่อขอข้อมูลทั้งหมด เบื้องต้นทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดังกล่าวถูกยกเลิกแล้ว ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายต้องเรียกเก็บคืนจากท้องตลาด ส่วนจะเป็นสาเหตุให้ น.ส.รุ่งทิพย์เสียชีวิตหรือไม่ยังไม่สามารถระบุได้ ทั้งนี้ จะให้หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคออกกลุ่มตรวจร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใน จ.ลำปาง และแจ้งไปยังแหล่งผลิตเพื่อให้ตรวจสอบและเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้หมด</p>
มติชน	<p>ความปลอดภัยด้านยา</p> <p>-เสนอข่าว กรมทรัพย์สินทางปัญญา ออย. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมประชุมกับสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมเปิดตัวโครงการรณรงค์ "Safe Meds, Saves Lives" เพื่อเสริมสร้างความ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้ยาที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม และซื้อยาจากแหล่งขายยาที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งส่งเสริมการดำเนินงานของรัฐบาลในการต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch